

# BÀI THI VIẾT VỀ TÂM GUƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Người dự thi: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Địa chỉ: Trường THCS Thanh Liệt

ĐT: 0389019988

## “NGƯỜI MẸ HIỀN THÂM LẶNG”

Bên cạnh công tác giáo dục thì việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho trẻ em cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì thế trong các trường học ở nước ta, có một người không tham gia giảng dạy, cũng không tham gia công tác quản lý, song lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đó là nhân viên y tế nhà trường. Với trường THCS Thanh Liệt, chúng tôi muốn kể đến đó chị Nguyễn Thị Hợi – nhân viên y tế luôn hết mình với công việc, người thường được gọi với cái tên thân thương “*Táo y tế*”.

Nếu mỗi người tốt là một bông hoa đẹp thì chị Hợi xứng đáng là bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa người tốt, việc tốt của trường THCS Thanh Liệt.

Chị Nguyễn Thị Hợi sinh năm 1971, tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành y sỹ năm 1992, năm 2007 chị về Trường THCS Thanh Liệt công tác. Chị là người chịu trách nhiệm chính về mọi vấn đề sức khỏe của 95 đồng chí cán bộ - giáo viên - nhân viên và 1.739 học sinh của trường.

Với 15 năm trong nghề, phong cách làm việc nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Là một nhân viên y tế, chị luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đặc biệt, đối với các em học sinh, chị luôn nhẹ nhàng, dành cho các em tình yêu thương như người mẹ chăm sóc những đứa con của mình. Từ nhức đầu, xỏ mũi, đến đau bụng, cứ xuống phòng y tế của chị là các con được chị ân cần chăm sóc. Có những bạn đi học sớm chưa ăn sáng mà tụt huyết áp, xuống



phòng chị, chị lại mua sữa, đồ ăn cho các con. Sự quan tâm đó không chỉ là nhiệm vụ của một nhân viên y tế mà còn là tình yêu thương chân thành xuất phát từ trái tim. Chị coi học sinh như con cháu của mình.

Hằng năm, chị luôn chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, theo đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội quy của nhà trường; thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, phòng dịch; tham mưu với Ban giám hiệu về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh và cán bộ giáo - viên nhân - viên của trường...

Đặc biệt, từ năm học 2020 - 2022, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chị đã cùng Ban giám hiệu xây dựng kịch bản ứng phó và tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường khi có trường hợp bị nhiễm. Chị luôn chú trọng việc kiểm tra các hoạt động vệ sinh trường, lớp; nhắc nhở học sinh không tụ tập vào giờ giải lao... Dù công việc “luôn chân luôn tay”, nhưng chị đã chủ động xử lý kịp thời những trường hợp bị ốm hay có những biểu hiện của bệnh dịch. Công việc của chị tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác.

Nhìn vào nhật ký hoạt động của chị, tôi mới thấy công việc y tế học đường vất vả nhường nào. Ngày nào chị cũng có mặt ở trường từ 6h30 sáng để chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết cho công tác chống dịch như: máy đo thân nhiệt, bảng hướng dẫn rửa tay 6 bước, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại cổng trường, lớp học và phòng chức năng... để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Rồi chị cùng với đội ngũ giáo viên, đoàn viên của trường đứng trước cổng trường đón học sinh, đo thân nhiệt, nhắc nhở học sinh sát khuẩn tay, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và góp phần đẩy lùi đại dịch Covid.

Bên cạnh đó, chị còn chủ động phối hợp với đội tuyên truyền măng non của nhà trường để thường xuyên tuyên truyền về dịch Covid – 19, các biện pháp phòng chống dịch. Nhờ có chị mà học sinh trường THCS Thanh Liệt có đầy đủ kiến thức, tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, an tâm cho học sinh và phụ huynh. Dù công việc bận rộn, vất vả nhưng bản thân chị luôn tâm niệm phải luôn nỗ lực hoàn thành tốt, để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày “an toàn và vui vẻ”. Với tinh thần “*chống dịch như chống giặc*”, chị luôn lan tỏa tinh thần đó đến tất cả giáo viên và nhân viên trong trường, giúp cho mọi người hiểu sự nguy

hiểm của dịch bệnh Covid-19 và tác hại lây lan nhanh chóng của nó đồng thời chị còn tuyên truyền đến tất cả phụ huynh, học sinh của nhà trường.

Năm học 2022 - 2023, mặc dù dịch Covid đã tạm lắng nhưng dịch sốt xuất huyết, cúm B, các bệnh theo mùa lại xuất hiện, chị vẫn cần mẫn với những công việc thường nhật. Từ đầu năm đến nay, không một ngày nào chị không đến trường để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.



Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình, từ năm 2017 – 2018 đến nay, chị được bầu vào Ban chấp hành công đoàn trường THCS Thanh Liệt. Chị lại là người chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, góp một phần quan trọng cho việc phát triển công đoàn trường THCS Thanh Liệt thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Không những thế chị còn tham mưu với ban giám hiệu nhà trường phát động các đợt quyên góp, ủng hộ theo đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp, bản thân tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội, vận động đồng nghiệp cũng như người thân trong gia đình làm công tác từ thiện (ủng hộ lũ lụt, ngày vì người nghèo, tháng nhân đạo, ngày thương binh liệt sỹ, ủng hộ học sinh khó khăn, thăm hỏi ốm đau, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em và học sinh khuyết tật, .... )

Với những việc tốt đã và đang làm, chị Nguyễn Thị Hợi luôn là bông hoa người tốt việc tốt đẹp nhất của trường THCS Thanh Liệt, là người mẹ hiền ân cần, yêu thương học sinh, người đồng nghiệp nhiệt tình, trách nhiệm luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Những cố gắng và sự nỗ lực của chị góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và công tác giáo dục huyện

Thanh Trì nói chung. Chị đúng là một bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt việc tốt” của trường THCS Thanh Liệt chúng tôi. Xin chúc cho chị sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

